

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ถ้าเขาเชื่อธรรมก็จะมีวันดีขึ้น

ทองคำประเภทน้ำไหลซึม ๒๗๑ กิโล ๗ บาท ๖๘ สตางค์ ทองค่าน้ำไหลซึมเรา
ดีกว่าฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนนี้ประเภทน้ำไหลซึมเหมือนกัน สู้ทองคำเราไม่ได้ ทองคำเรา
ได้เกือบ ๓๐๐ กิโลแล้ว ซึมเข้าๆ เตียวคลั่งหลงเต็ม

วันไหนก็พูดตั้งแต่เรื่องโลกสกปรก โอ๊ย เราทุเรศจริง ๆ นะเรื่องความสกปรกรก
รุงรัง ตะกตะกอลาม มุมมาม ๆ ด้วยอำนาจกิเลสตัณหากินบ้านกินเมือง ดูไม่ได้นะ นี้
ละที่ว่าโลกนำโลก เห็นอย่างนี้ละ ทั้งกัดทั้งฉีกทั้งแย่งทั้งชิงกันกินตลอดเวลา กวาดเข้าใส่
พุงตัวเอง ๆ พุงคนอื่นไม่สนใจ คว่ำเอาตับเอาปอดเขามากิน ยิ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ด้วย
แล้วแหม เราสลดสังเวชนะ สลดสังเวชจริง ๆ เพราะธรรมนำโลกไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ธรรมนำโลกปัจจุบันนี้ก็คือเรา เราเป็นผู้นำเอง เอาธรรมไปนำโลกก็คือพี่น้องชาวไทย
เราทั้งประเทศ

คิดดูซิทองคำที่จะปรากฏในจินตน์ว่าได้หลุดลอยออกไปด้วยความมัวหมอง แม้
เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเลย นอกนั้นก็แบบเดียวกันหมด ไม่ว่าทองคำ ไม่ว่าจะดอลลาร์ เงิน
สด ออกอย่างนี้ตลอดเวลา ที่จะกวาดเข้ามาหาเรา เราบอกได้เลยว่าไม่มีเลย ขนาดนั้น
นะฟังซิ นี่ละที่ชนทางนั้นเข้ามา ชนทางนี้เข้ามา เพราะความเป็นห่วงเป็นใยชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ที่เป็นองค์ใหญ่ที่สุด เลิศเลอที่สุดในเมืองไทยเรา คือสามพระองค์นี้
เราพยายามเทิดทูนโอบอุ้มตลอดเวลา ไม่ให้อะไรมาแตะต้องได้

สิ่งของที่เรามาได้น้อยคนเข้าไป ๆ ขวนขวายเข้าไป บิณฑบาตรบกวณบรรดา
พี่น้องทั้งหลายตลอดมาดูเหมือนได้ ๘ ปีนี้ละมัง ตั้งแต่ ๒๕๕๑-๕๙ มันก็ ๘ ปีแล้ว เรา
ได้ทำความขวนขวายมาช่วยพี่น้องทั้งหลาย ไม่ให้มีอะไรหลุดออกไปเลยด้วยความมัว
หมอง บอกไม่มี คนที่มารับทำหน้าที่แทนเรานี่ ต้องเป็นหัวใจเดียวกับเรา ถ้าเป็นมลทิน
มาไม่ได้ เหมือนว่าคอขาดเลย คน ๆ นั้นกับเราจะเข้ากันไม่ได้ตลอดวันตาย เอากันเด็ด
ขนาดนั้น ที่มารับใช้เรามีตั้งแต่แบบหัวใจเดียวกัน บริสุทธ์ด้วยกัน จะได้ที่ไหน ๆ มาเขา
ก็นำมาเสนอ คือบางที่เขาได้ในที่ต่าง ๆ เขาให้ที่ไหน ๆ เขาก็เอามาบอกหมด มาให้ที่นี้
ก็เป็นอันว่าที่นี้ ที่ให้ที่อื่นก็แบบเดียวกัน เป็นที่แจ้งเหมือนกันหมด ไม่มีคำว่าเป็นที่ลับ
เป็นหัวใจเดียวกัน เราช่วยขนาดนั้นช่วยพี่น้องชาวไทยเรา

ที่ว่าธรรมนำโลกนำอย่างนี้ละ นำออกจากหัวใจเราเอง นี่ละธรรมล้วน ๆ คือ
หัวใจเป็นธรรมล้วน ๆ ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกัน ที่นี้เวลาออกช่วยโลกก็เป็นอย่างที่ว่า
นี้ ไม่มีที่ลับที่แจ้ง ในหัวใจเราไม่มี คิดอะไรพอรู้สึกว่าเป็นความผิดมันจะปิดของมัน

ทันทีโดยหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติ ไม่มีที่จะมาคลี่คลายยังงี้ต่ออย่างงี้ ว่าควรจะเอาหรือไม่เอา มลทินแทรกเข้ามาไม่มีเลย ตัดขาดสะบั้นๆ ไปหมดเลย มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆ ต่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เราช่วย นี้ละเราช่วยเต็มกำลังความสามารถอย่างนี้เรื่อยมา

ถ้าว่าธรรมสงเคราะห์โลกเป็นยังงี้ก็ฟังซิ ตั้งแต่เริ่มออกช่วยพี่น้องทั้งหลาย การเทศนาว่าการไปกับการรับบริจาคที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคในที่ต่างๆ แล้วการเทศนาว่าการคือธรรมไปด้วยกันๆ นี้ก็เข้ากันแล้วกับความคิดของเราเบื้องต้นก็ไม่ผิดนี้ พอเราจะออกช่วยชาติคราวนี้คนต้องทราบกันหมด คำว่าช่วยชาติก็คือต้องวัตถุ เงินทองข้าวของสิ่งต่างๆ เข้ามาช่วยชาติ เขาไม่ได้คิดว่าธรรมช่วยชาตินะ แต่เราคิดพร้อมแล้วธรรมจะเป็นใหญ่กว่าวัตถุ วัตถุแม้จะออกหน้าออกตากก็ตาม คุณค่าก็ไม่เหมือนธรรม คราวนี้ธรรมจะได้ออกสู่โลกไปพร้อมกันกับ การรับบริจาคของพี่น้องทั้งหลายที่นำมาช่วยชาตินี้ ไปพร้อมกันเลย ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ

ไปที่ไหนเทศนาว่าการๆ ตลอดมา กระจายไปหมด ออกจากเทศน์ปัจจุบันนั้นแล้วก็ยังออกทางวิทยุทางอะไรหลายด้านหลายทาง แล้วก็ออกกระจายทั่วประเทศไทย ดีไม่ดีออกทั่วโลก เทศนาว่าการของเราเกิดจากการช่วยชาตินี้แหละเป็นสำคัญ ที่เราคิดไว้คราวนี้คราวธรรมจะได้ออกสู่โลก คิดไว้เรียบร้อย ออกอย่างนั้นจริงๆ ไม่ได้ผิดได้พลาดไปเลย เวลานี้ธรรมที่ออกนี้ก็ช่วย แต่โลกมันตาบอดหูหนวก โลกเห็นแก่ได้แก่กิน แก่กินแก่รีดแก่ไถ โลกไม่มองอรรถมอธรรม มองตั้งแต่ฟุ้งตัวที่เนาๆ เฟะๆ อยู่ นั้นนะ มันมองดูของเนาๆ เฟะๆ อยู่ในฟุ้งของมัน ไม่มองดูอรรถธรรมที่เป็นเครื่องประดับใจให้สว่างและมีคุณค่ามากบ้างเลย มันมองไปแต่อย่างนั้นแหละ

จิตใจคนต่ำมากเวลานี้ ต่ำมากที่สุดจนสลดสังเวชนะเรา เพราะเราช่วยจริงๆ ช่วยชาติด้วยความเป็นธรรมล้วนๆ อะไรไม่เคยมาเกี่ยวข้องเลย ออกช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย กับที่กิเลสตัณหามันตามกินตามกลืนอยู่ทั่วประเทศไทยเราอย่างที่เห็นอยู่เวลานี้ มันนำทุเรศนะ แย่งกันกินแย่งกันกลืน ดีไม่ดีจะเป็นสงครามหมากัดกันในประเทศไทย ยิ่งสลดสังเวชมากที่สุดที่เดียวที่เมืองไทยเราเป็นชาวพุทธ มากลายเป็นหมากัดกันๆ ในเมืองไทยเรานี่ฟังไม่ได้เลย นี้ละพี่น้องทั้งหลายให้พิจารณากัน

นี่เพราะความโลภ กิเลสตัณหา มันกลืนบ้านกลืนเมือง กินบ้านกินเมืองไปทุกแห่งทุกหน มีตั้งแต่ก่อเรื่องก่อราวของกิเลสให้ได้อย่างใจๆ ทุกอย่างเป็นป่าเป็นเถื่อน ไปหมดถ้างกิเลสไปทางไหน เป็นป่าเป็นเถื่อน ไม่มีคำว่าเหตุว่าผล อรรถธรรมไม่มี กิเลสมีแต่จะกินจะกลืนจะรีดจะไถให้ได้อย่างใจอย่างเดียว ถ้าไม่ได้อย่างใจแล้วเอาละที่นี่ กัดละที่นี้ กัดกันๆ มันนำทุเรศจริงๆ นะ เวลานี้วงรัฐบาลเรากำลังเข้าในจุดนี้

วงรัฐบาลเราก็ว่าเป็นหัวใจของประชาชน เตียวนี้มันเป็นมหาโยชน์เป็นมหาพาล ใหญ่แล้ว กำลังกลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มันจะกลืนไปหมดพวกนี้มันจะไม่ เลือก นี่ละกิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้ เห็นไหมผู้ที่ท่านดีดี ผู้ท่านสะอาดสะอาด ผู้เลิศเลิศ เลอ ผู้เลวเลวสุด เต็มอยู่ในเมืองไทยนี้ ไล่เลวสุดนั้นแหละที่ทำความเดือดร้อนแก่คนทั้ง ชาติ ถ้าว่าดีสุดนี้ความเดือดร้อนไม่มี มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน ตั้ง พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท่าน ท่านไปที่ไหนเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วหน้ากันไปหมด เลย แต่พวกเทวทัตไปไหนก่อเรื่องก่อราว ไปที่ไหนหาแต่ยุแหย่ก่อกวน เป็นอย่างนั้น นี่ พวกเทวทัตหมายถึงฝ่ายกิเลส

เราทุเรศนะเวลานี้ เพราะเราช่วยโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง ๆ เราไม่มีอะไร ติดหัวใจเราเลยว่าจะนำสิ่งของที่โลกนำมาบริจาคมมาเป็นของตัวแม้บาทหนึ่งเราไม่มี มี แต่เพื่อโลก ๆ ได้มากได้น้อยเพื่อโลกทั้งนั้น ๆ แล้วมาเห็นมากินมากินสละตะกตะกลาม ลุกลี้ลุกกลนไม่มองเหตุมองผล ไม่มีคำว่าสูงกว่าต่ำ มีแต่จะกินจะกลืนอย่างเตียวนี้แล้วมัน ดูไม่ได้นะ เราทุเรศเอาจริง ๆ เวลานี้

ทำไมผู้ใหญ่เรียนมากี่สูง ๆ สูงด้วยความสมมุติเฉย ๆ เรียนมาเป็นวิชาที่ตำวิชา กิเลสตัณหา วิชาที่รัดโลกกลืนกินนี้แหละเป็นวิชาของกิเลส มันนำอันนี้ละมาปฏิบัติต่อ ชาติบ้านเมืองของเราเวลานี้ ชาติจึงจะล่มจมไปด้วยสิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านี้ ที่บรรจ ุอยู่ในคนพาล แล้วยกยอตนว่าเป็นผู้มีความรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคม ดอกเตอร์ ดอกแต่อะไรก็ไม่ว่าแหละ กิเลสมันเสกกองมูตรกองคูขื่นมาเป็นทองคำทั้งแท่ง เหยียบ ทองคำทั้งแท่งคือประชาชนทั้งชาติ ซึ่งเป็นเหมือนทองคำทั้งแท่งให้ล่มจมลงไป ด้วย อำนาจปาเถื่อนของมัน พวกมูตรพวกคูพวกกริดพวกไถพวกกินพวกกลืนนี้แหละ คือ พวกที่เลวร้ายที่สุดทำลายอยู่เวลานี้ มันนำสลดสังเวช

เมืองไทยว่าเป็นเมืองพุทธ มันมีแต่ชื่อเฉย ๆ ว่าเมืองพุทธ มันเมืองผีเมืองเปรต เมืองยักษ์เมืองมารอยู่เมืองไทยนี้หมด ตัวเป้ง ๆ ทั้งนั้นมาเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง ป่า ๆ เถื่อน ๆ กินกลืนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเมืองพอไม่มีวันพอ คือพวกนี้ละดูเอา เรา พุดแล้วเราสลดสังเวช นี่ละธรรมกับโลกต่างกันอย่างนี้ ดูเอาพี่น้องทั้งหลาย

ที่นี้ยื่นเข้ามาหัวใจเรา ถ้าวันไหนเราคิดอรรถคิดธรรมมาก วันนั้นจิตใจจะสงบ ร่มเย็น ถ้าวันไหนคิดเรื่องกิเลสตัณหากินกลืนไม่พอแล้ว วันนั้นจะร้อนมากที่สุด พวกนี้ ได้มาเท่าไรร้อนมากที่สุดเลย เงินทองข้าวของได้มากองเท่าภูเขา ก็นั่นละคือกองไฟกอง เท่าภูเขาเผาหัวอกเจ้าของ เวลาใช้ชีวิตอยู่ว่ามีเงินเท่านั้นเท่านี้ มันแย็บ ๆ ไปด้วยความคิดความสำคัญเฉย ๆ แต่หัวใจมันเต็มไปด้วยไฟ ความติดความดัน ความ ทะเยอทะยานได้ไม่พอ ๆ เผาตลอดอยู่ในหัวใจ อันนี้พากันดูหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่ดู ถ้าดู

เมืองไทยเราไม่เป็น มันไม่ดูนั่นละ ดูตั้งแต่จะเอามาเผาเจ้าของๆ นั่นละ โห้ย พุดแล้ว เราทุเรศนะ

นี่ละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยในการสอนโลก เราตัวเท่าหมูมันก็เป็นก็บอกแล้ว มันเป็นจริงๆ ไม่ใช่ธรรมดา เป็นไม่ได้อุตรีไม่ได้คาคได้ฝืน เป็นด้วยความจริงต่อความจริงเข้าปะทะกันปั้งเลย ความจริงต่อความจริง ความจริงที่เลิศเลอซึ่งถูกกิเลสตีต้ามันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้ ความจริงโผล่ขึ้นมาไม่ได้ แต่เวลาคุยเขี่ยขุดค้นความจริงได้โผล่ขึ้นมาจ้ำจี้จี้ จึงมองดูพวกมูตรพวกคูดที่มันปกคลุมหุ้มห่อ มันดูกันไม่ได้นะ นั่นละที่ทรงท้อพระทัย ท้อพระทัยกับมูตรกับคูดที่มันเคยครอบห้วสัตว์โลกมาตลอดเวลา พระองค์ผ่านขึ้นไปได้ สาวกทั้งหลายผ่านขึ้นไปได้ ทรงท้อพระทัยท้อใจที่จะสั่งสอนสัตว์โลก

ท่านตะเกียกตะกายมาขนาดไหนแล้ว แล้วไปสอนโลกเขาจะมีความอดุส่าห์พยายามอย่างไรหรือเขาถึงจะรู้ได้เห็นได้ นั่น มันก็คิดไปถึงความไม่เอาไหนในอรรถในธรรม แต่เรื่องของกิเลสเอาจริงเอาจัง ตายก็ไม่ว่าขอให้ได้ๆ อย่างที่รัฐบาลมันเสือกคลานกันอยู่เวลานี้ นี่ละมันเสือกคลานหาที่ลุ่มที่จม อะไรๆ ก็มีแต่จะเอา ตั้งเรื่องตั้งราวขึ้น เดียวนี้เหยียบเข้าไปถึงพระมหากษัตริย์แล้ว เราทราบมาโดยลำดับอย่างนี้ละ ผู้ที่มาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้มาโกหกหลอกลวงเรา เขาพูดด้วยความสัตย์ความจริง เราฟังด้วยความเป็นธรรมต้องพูดออกมาด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้ยินได้ฟังอย่างที่ว่ามานี้แหละ เวลานี้กำลังเป็นภัยมาก

เขาว่าตั้งรัฐบาลๆ มันรัฐบาลอะไร ปิดออกชิรัฐบาล เป็นพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารกำลังตั้งหน้าขึ้นมาที่จะลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ล่มจมอยู่ในปัจจุบันนี้ จากพวกมหาภัยนี้ว่าอย่างนั้นถูก รัฐบาลนะมาตั้งโก้ๆ เก๊ๆ อะไร คนผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารกินบ้านกินเมืองตลอดไปเลย หมดทั้งบริษัทบริวาร มันรัฐบาลอะไรอย่างนี้ รัฐบาลแปลว่าผู้รักษาประเทศ รัฐ แปลว่าแวนแคว้น ประเทศ เช่นขอบเขต รัฐ ปาละ ก็คือรักษาออกมาจากภาษาบาลี รัฐบาลๆ เป็นผู้รักษา เป็นผู้ทำลายรัฐประหารนั้นถูก พวกทำลายทำลายในขอบเขตบ้านเมืองของตน เวลานี้กำลังพิลึกพิลั่น

นี่พุดก็พุดไปอย่างนั้นแหละ เราจะมื่ออะไรกับใครพุดเฉยๆ เขาจะทำตามไม่ทำตามก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าเขาเชื่ออรรถเชื่อธรรมเขาทำตามก็จะมีวันดีขึ้น ถ้าเขาไม่ทำตามแล้วเขาก็จะจมลงทั้งชาติบ้านเมือง ศาสนาจะจมไปด้วยกันนั่นละกับคนเลวร้ายทั้งหลายนี้ พุดแล้วมันน่าทุเรศเหลือเกิน วันนี้ก็พุดเพียงเท่านี้ละ เพราะวันไหนก็พุดทุกวันๆ มันเหนื่อยนะพุด เหนื่อย เอาเท่านั้นละวันนี้พอ

นี่ก็หมอเพี้ยศรีที่นำบรรดาศรัทธาทั้งหลายสร้างเจดีย์ หมดไปดัวว่า ๑๘ ล้าน ก็สมควรที่สร้างเจดีย์ไว้สำหรับบรรจุอัฐิที่กลายเป็นพระธาตุ เข้ากันกับตำราที่พระพุทธรเจ้าทรงแสดงไว้ ในตำราท่านแสดงไว้มีขอบมีเขต ผู้ที่ควรจะได้สร้างปูชนียสถานให้เป็นที่กราบไหว้บูชาของประชาชนต่อไปก็คือ พระพุทธรเจ้าทุกๆ พระองค์หนึ่ง พระปัจเจกพุทธรเจ้าหนึ่ง เป็นสอง พระอรหันต์เป็นสาม พระเจ้าจักรพรรดิสี่ นี่เป็นบุคคลที่ควรจะทำเป็นเจดีย์สถาน หรือปูชนียสถานขึ้นมาในที่ชุมนุมชน เช่นทางสามแพร่งสี่แพร่งหรือที่ชุมนุมชนคนหนาแน่น ปลุกไว้เพื่อท่านเหล่านั้นจะได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจต่อไป นั้นท่านบอกไว้แล้วในตำรา

นี่แม่ชีแก้วก็เป็นคนสมควรจะทำขึ้นอย่างที่เขาทำ เพราะอัฐิของแกกลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้ว ก็แน่แล้วดีตราแล้วนั้น คือผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ (ได้อ่านบทสนทนาสมเด็จพระญาณสังวร ตอนสมัยท่านเป็นพระเทพโมลีค่ะ กับคุณแม่แก้ว ท่านถามคุณแม่แก้วว่า เสร็จแล้วสังขารเปลี่ยนไปหรือ คุณแม่แก้วบอกว่า สังขารไม่เปลี่ยนกายไม่เปลี่ยน แต่ผู้รู้เปลี่ยนไป) ก็ถูกนี้ สังขารเปลี่ยนไปในขณะที่บรรลุนิพพาน ไม่เปลี่ยนอย่างว่า แต่เปลี่ยนไปตามหลักธรรมชาติของเราตั้งแต่เล็กจนเฒ่าแก่จนตายนี้ มันก็เปลี่ยนธรรมดาเหมือนกันหมด แต่ที่ถามนี้ถามในเวลานั้นใช้ไหม เวลาจิตที่บรรลุนิพพานแล้วสังขารนี้จะเปลี่ยนไปด้วยหรือ ไม่เปลี่ยน ก็เป็นธรรมดา

(ผู้รู้เปลี่ยนไปยังไง) อ้าว เปลี่ยนจากความหลงไปหาผู้รู้ที่พิเศษละซิ ไม่รู้ก็ไปภาวนาซิ มาถามแต่คนอื่นไม่ถามตัวเองบ้างได้เรื่องอะไร (บอกว่าให้อานางามจักรวาลออกแล้วข้างในก็จำ ที่หลงตาบอก) จำตรงนั้นละ นี่ไม่เคยคาดเคยคิด พระพุทธรเจ้าก็มีแต่ทำความปรารถนาเป็นพระพุทธรเจ้ามาตลอด อย่างองค์สุดท้ายนี้ ๔ อสงไขยแสนมหากัป เรียกว่าน้อยกว่าบรรดาพระพุทธรเจ้าทั้งหลายที่สร้างบารมีด้วยกันคือมีสามประเภท พระพุทธรเจ้าประเภทที่หนึ่งทรงสร้างบารมีถึง ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป ๘ อสงไขยแสนมหากัป ๔ อสงไขยแสนมหากัป ความรู้นี้เหมือนกันหมด แต่ที่จะนำโลกสงสารการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกมีมากน้อยต่างกัน ต่างกันอันนี้

นี่ละพุทธรศาสนามีเป็นแบบเป็นฉบับมาอย่างตรงแนวเลย ไม่ได้สุมสี่สุมห้าเข้าเข้ามาเป็นศาสนา คว่าอันนี้มาเป็นศาสนาตามนิสัยคนมีกิเลส ผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านจะทำนาย ท่านมาตามแถวของท่าน พระพุทธรเจ้าทุกพระองค์มาตามแถวที่ถูกต้องแม่นยำ โดยที่พระพุทธรเจ้าทั้งหลายเล็งญาณ ก็มาตามนั้นเลยตรงแนว เช่นต่อไปนี่ก็จะมีพระอริยมะตไตรยมาแน่นอน ชำกับเร็วก็แน่นอน จากนั้นไปก็จะมีพระพุทธรเจ้าอนาคตวงศ์อีก อนาคตวงศ์คือพระพุทธรเจ้าต่อไป ยังมีอีก ๑๐ พระองค์เป็นลำดับลำดับไป ท่านทรงทำนายไว้หมดด้วยความถูกต้องแม่นยำ ท่านมีมาอย่างนั้น

อย่างพระอริยมะตไตรยนี้ไม่ได้ยากนะ ตรัสรู้เร็ว ดูว่าเสด็จออกไป ๗ วันเท่านั้น มั่ง บรรลุธรรม ๗ วันเสด็จออกไปก็ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ส่วนพระพุทธเจ้าของเรา ๖ ปี นั้น ๗ วัน พระชนมายุตั้งแปดหมื่นปี ครองราชสมบัติอยู่สี่หมื่นปีเป็นกษัตริย์นะ เสด็จจากครองราชสมบัติแล้วก็ไปตรัสรู้ แล้วสั่งสอนสัตว์โลกอยู่สี่หมื่นปี เสด็จนิพพานไปพร้อมกันหมด ไม่ได้มีสอนเอาไว้อะไร ไปพร้อมกันหมด เอาละ เท่านั้นละ ให้พร

ที่นี้ฝนตกตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งสว่าง ตกอย่างว่า แต่ก็ดีอันหนึ่งนะ ตามธรรมดาถ้ามันตกอย่างนั้นเราลงเดินจงกรมไม่ได้ นี่มีทางจงกรมบนกุฏิ เดินสบายเลย มันตกก็ตกเราเดินจงกรมของเราสบายเลย พระท่านทำให้ตอนที่เราไปกรุงเทพฯ มาเราก็ไม่ว่าอะไร ก็เดินนั้นละสะดวกดี แต่ก่อนไม่ได้ทำเราก็เดินอยู่บนกุฏิรอบๆ อันนี้เวลา มาทำนี่แล้วก็เลยเดินฟุ้งนั่นเลย ไฟจุดไว้อย่างนั้นละ ตั้งแต่มีตจุดไฟไว้สองดวง เดินจงกรม จุดไว้อย่างนั้นจนกระทั่งสว่างถึงดับทีเดียว ชี้เกี่ยจุดชี้เกี่ยดับ จุดทิ้งไว้เลย เราอยากเดินก็เดิน ไม่อยากเดินก็จุดไว้อย่างนั้นแหละ จุดไว้โก้ๆ คนเขามองเห็นไฟจ้านั้น เขาจะเข้าใจว่าเราเดินจงกรม เดินจงกรมอะไร เวลานั้นเดินอยู่บนหมอนก็มี เข้าใจไหม ชี้เกี่ยดับมัน

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz